
 

 

 

 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 





ค ำน ำ 
 

การสัมมนา เรื่อง “พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ : อ านวยความสะดวกจริงหรือไม่ ตรงใจประชาชนหรือยัง?” ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการ
วิชาการของวุฒิสภา ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ สถาบัน
พระปกเกล้า วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสัมมนา B1-1 
ชั้น B1 อาคารรัฐสภา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๔๖๙ คน แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาในห้องสัมมนา 
จ านวน ๑๘๕ คน และผู้เข้าร่วมระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting จ านวน ๑๒๖ คน 
และ Facebook Page ของวุฒิสภา จ านวน ๑๕๘ คน 

ส านักวิชาการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาได้จัดท าสรุป 
การสัมมนาฯ ขึ้นเพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภา และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการด าเนินการ 
ที่ผ่านมา ประเด็นปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง  
และการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนข้อมูลที่ส าคัญให้แก่สมาชิกวุฒิสภา
ประกอบการพิจารณาควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา  
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป 

 
 

ฝ่ายเลขานุการ 
กลุ่มงานตดิตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา 

ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาการวฒุิสภา 
กันยายน ๒๕๖๖ 



 
 



สารบัญ 
  
การสัมมนา เรื่อง  “พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ : อ านวยความสะดวกจริงหรือไม่ ตรงใจประชาชนหรือยัง?” 

หน้า 

- กล่าวรายงาน โดย 
นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 

                                    ในฐานะประธานกรรมการวิชาการของวุฒิสภา 

1 

- กล่าวเปิดการสัมมนา โดย 
  ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชยั ประธานวฒุิสภา 

3 

- ผู้ด าเนินรายการ โดย  
  นางสุวรรณ ี สิริเวชชะพนัธ์ สมาชิกวุฒิสภา 
  กรรมการวิชาการของวฒุสิภา 

5 
 

การอภิปราย “พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘: อ านวยความสะดวกจริงหรือไม่ ตรงใจประชาชนหรือยัง?”  
โดย 

นางสาวออ้นฟ้า เวชชาชีวะ  
เลขาธกิาร ก.พ.ร. 

พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวสัดิ ์ 
ประธานคณะกรรมาธกิารการบรหิารราชการแผ่นดิน วฒุิสภา 

นายกติติ  ตั้งจิตรมณีศักดา 
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

นายสุรงค์  บูลกลุ 
รองประธานกรรมการหอการไทย 
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ประเด็นข้อสังเกตและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 22 

- กล่าวปิดการสัมมนา 25 

ภาคผนวก  

- โครงการสมัมนา เรื่อง “พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘: อ านวยความสะดวกจริงหรอืไม่ ตรงใจประชาชนหรือยัง?” 

 

- เอกสารประกอบการสมัมนาเรื่อง “พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 : อ านวยความสะดวกจริงหรือไม่  
ตรงใจประชาชนหรือยัง?” 

 

 



 
 



๑ 

ค ำกล่ำวรำยงำนโครงกำรสัมมนำ 
 

 
 

นำยศุภชัย  สมเจริญ 
รองประธำนวุฒสิภำ คนที่สอง 

ในฐำนะประธำนกรรมกำรวิชำกำรของวุฒิสภำ 
             
 
กรำบเรยีน ท่ำนประธำนวุฒิสภำ 

เรียน ท่ำนสมำชกิวุฒิสภำ ทำ่นกรรมำธกิำร ท่ำนวิทยำกร 
 ท่ำนผู้แทนภำครัฐ ผู้แทนภำคเอกชน ผู้แทนภำคประชำชน  
 และผู้มีเกียรติทกุท่ำน 

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่จะก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต  และ 
มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพ่ือรับค าร้องและศูนย์รับค าขออนุญาต  ณ จุดเดียว เพ่ือให้ข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ด้วยความรวดเร็วและประหยัด
ค่าใช้จ่าย แต่เมื่อการบังคับใช้กฎหมายผ่านไปเป็นระยะเวลากว่า ๕ ปี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายดังกล่าวและพบประเด็นปัญหาหลายประการ 
เช่น หน่วยงานผู้อนุญาตบางหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน ระยะเวลา หรือเรียกเอกสารเกินกว่า  
ที่ก าหนดไว้ในคู่มือประชาชน และขาดการก าหนดโทษของเจ้าหน้าที่กรณีไม่ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน 
เป็นต้น  

คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา  ซึ่งมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและพัฒนางาน 
ด้านวิชาการของวุฒิสภา การส่งเสริมและจัดให้มีการด าเนินกิจกรรมทางวิชาการต่าง  ๆ เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของปัญหาจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงได้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) และสถาบันพระปกเกล้า ก าหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “พ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ : อ ำนวยควำมสะดวกจริงหรือไม่ ตรงใจประชำชน
หรือยัง?” เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนข้อมูลที่ส าคัญให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและ  
ผู้ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันจะท าให้ได้บทสรุปและ
ข้อเสนอแนะในการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อันจะน าไปสู่การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป 

 

 



๒ 

การสัมมนาฯ ในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกวุฒิสภา บุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานสภา 
ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการอ านวย  
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจัดขึ้นทั้งในห้องสัมมนาและ 
ทางรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex Meeting 

ส าหรับวิทยากรในการสัมมนาฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก 

- พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ สมาชิกวุฒิสภา  
ในฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา     

- นำงสำวอ้อนฟ้ำ เวชชำชีวะ  
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

- นำยสุรงค์ บูลกลุ  
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย 

- นำยกติติ ตั้งจิตรมณีศักดำ  
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

โดยมี นำงสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้ด าเนินรายการ 
 

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณท่ำนศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ  
ที่ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ 

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่านกล่าวเปิดการสัมมนาฯ ขอกราบเรียน
เชิญครับ 
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ค ำกล่ำวเปิดโครงกำรสัมมนำ 
 
 
 
 

ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย   
ประธำนวุฒิสภำ 

 
 
เรียน  ท่ำนรองประธำนวุฒสิภำ คนที่สอง (นายศุภชัย  สมเจรญิ) 
 ท่ำนสมำชกิวุฒิสภำ ทำ่นกรรมำธกิำร ท่ำนวิทยำกร  
 ท่ำนผู้แทนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน 
 สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติทกุท่ำน 

ผมรู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง 
“พ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ : อ ำนวย
ควำมสะดวกจริงหรือไม่ ตรงใจประชำชนหรือยัง?” ในวันนี้  

ท่านผู้มี เกียรติครับ ในอดีตที่ผ่านมามีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ท าให้ 
การประกอบกิจการของประชาชนและเอกชน จะต้องขออนุญาตในการด าเนินการจากส่วนราชการ  
หลายแห่ง นอกจากนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับ ไม่มีการก าหนดระยะเวลาหรือ
รายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบการพิจารณา ท าให้เป็นภาระและอุปสรรคต่อ
ประชาชนในการยื่นค าขออนุญาตเพ่ือด าเนินการ โดยเฉพาะการขออนุญาตประกอบกิจการด้านการค้า
ต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ และท าให้ประเทศไทยเสียโอกาส
ทางการค้าและการแข่งขันกับต่างประเทศ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการตราพระราชบัญญัติ  
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อย่างไรก็ตาม จากผลการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ภายหลังการบังคับใช้กฎหมายผ่านไปเป็น
ระยะเวลา ๕ ปี พบว่า ยังคงมีปัญหาหลายประการที่เป็นอุปสรรคในการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการยื่นขออนุญาตจากทางราชการ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ในฐานะหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ได้น าเสนอ  
ต่อนายกรัฐมนตรีรับทราบ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการ 
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ  และให้รับความเห็น ข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะ ของหน่วยงานต่าง ๆ ไปพิจารณา ก่อนด าเนินการต่อไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 

การสัมมนาครั้งนี้ จึงถือเป็นเวทีที่ส าคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งระดม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ บุคลากรในวงงานสภา รวมทั้งผู้แทน 



๔ 

จากหน่วยงานทุกภาคส่วน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการอ านวย 
ความสะดวกฯ ให้เป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

โอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการวิชาการ
ของวุฒิสภา รวมทั้งส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันพระปกเกล้า ที่ได้จัดสัมมนาในประเด็นที่มีประโยชน์
อย่างยิ่งในวันนี้  และขอขอบคุณท่านวิทยากร และผู้ เข้าร่วมสัมมนาฯ ทุกท่าน ที่ ได้สละเวลา 
มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสัมมนาครั้งนี้  

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการสัมมนา เรื่อง “พ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ : อ ำนวยควำมสะดวกจริงหรือไม่ ตรงใจ
ประชำชนหรือยัง?” และขออวยพรให้การจัดสัมมนาครั้งนี้ ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ทุกประการ 

ขอบคุณครับ 
 



 
 

๕ 
 

กล่าวสวัสดีและต้อนรับผู้ เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่าน 
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่กฎหมาย
การปฏิรูปประเทศ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีการตราขึ้นมา
ก่อนที่จะมีการปฏิรูปประเทศ ถือเป็นกฎหมายที่มีความล้ าหน้า
และเป็นกฎหมายน าร่องส าหรับการด าเนินการปฏิรูปต่าง ๆ 
หลายประการซึ่งผู้ที่อยู่ในภาคส่วนราชการและภาคเอกชน 
ต่างก็เคยประสบปัญหาเรื่องความขัดข้องที่ติดขัดในขั้นตอน 
การขออนุญาตต่าง ๆ จากทางราชการ อาจเนื่องมาจากหลาย
ปัจจัย เช่น กฎ ระเบียบของทางราชการ ความไม่พร้อมของ
ภาคเอกชน หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องมีหลายฉบับ เป็นต้น 
ส าหรับพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสถานะเป็นกฎหมายกลาง 
หมายความว่า กรณีใดก็ตามที่กฎหมายฉบับอื่น ๆ ไม่ได้ก าหนด
เรื่องดังกล่าวไว้ก็ให้ใช้บังคับตามกฎหมายกลางฉบับดังกล่าวนี้  หรือกรณีที่กฎหมายฉบับอื่นใด  
ก าหนดขั้นตอนที่ซับซ้อนยุ่งยากเกินกว่าที่กฎหมายกลางก าหนดไว้ก็ให้ใช้บังคับตามกฎหมายกลาง 
ฉบับดังกล่าวแทน ซึ่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ใช้บังคับมายาวนานพอสมควรจนมีประเด็นข้อพิจารณาว่ากฎหมายฉบับดังกล่าว 
อ านวยความสะดวกได้จริงหรือไม่ อย่างไร ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งดูแลรับผิดชอบกฎหมายดังกล่าว รวมถึงผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว
มาร่วมการสัมมนา ดังนี้ 
 
 
 

 
 

 

          
    

 
 
 

 
 

         

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ 
เลขาธิการ ก.พ.ร. 

พลเอก อกนิษฐ์ หม่ืนสวัสดิ์ 
ประธานคณะกรรมาธิการ 

การบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา 

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา  
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

นายสุรงค์ บูลกุล 
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย 

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ ์
สมาชกิวุฒิสภา 

ในฐานะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา 
ผู้ด าเนินรายการ 



 
 

๖ 
 

“ภาพรวม ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ 
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ และข้อเสนอแนะ 

ในการปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย” 
 
 
 

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ 
เลขาธิการ ก.พ.ร. 

 
๑. ภาพรวมของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑.๑ พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ ใช้บังคับมาเป็นเวลา ๘ ปี และเมื่อครบ 

๕ ปี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายและ
ผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ได้ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
๑ มกราคม ๒๕๖๔ และเสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายรับทราบเมื่อวันที่   
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

ที่มาและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกฯ เกิดจากการ
อนุมัติ  การอนุญาต ซึ่งเป็นงานของ
ภาครัฐ และเหตุที่ต้องมีการอนุมัติ   
การอนุญาตนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
การสร้างความปลอดภัยและป้องกัน
ความเสี่ ยงที่ จะเกิดขึ้นในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน จึ งต้องมี 
การตรวจสอบจากภาครัฐ ในการให้
ด าเนินกิจการการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

โรงงานอุตสาหกรรมหรือการกระท าใด ๆ แต่กลับพบว่าการอนุมัติ การอนุญาต เหล่านั้นยังไม่สะดวก  
แก่ผู้ประกอบการและประชาชนเท่าที่ควร สาเหตุหลักและความไม่สะดวกเหล่านั้นเกิดขึ้นจาก   
๑) ความล่าช้า ๒) มีขั้นตอนและเอกสารเป็นจ านวนมาก ๓) ความไม่ชัดเจนและคลุมเครือจึงท าให้เกิด
ความไม่โปร่งใส ท าให้เจ้าหน้าที่เกิดช่องทางทุจริตได้ 

หลักการของพระราชบญัญัติการอ านวยความสะดวกฯ ท าให้เห็นว่าการอนุมัติ การอนุญาต 
ต้องมีเท่าที่จ าเป็น จึงมีการทบทวนว่าการอนุมัติ การอนุญาต ยังคงต้องมีอยู่หรือไม่ในบางเรื่อง และ 
การอนุมัติ การอนุญาต จะต้องมีความสะดวกโดยอยู่บนพ้ืนฐานอันประกอบด้วย ๑) เร็วขึ้น (Faster)  
๒) ง่ายขึ้น (Easier) และ ๓) ค่าใช้จ่ายถูกลง (Cheaper) เป็นภาระของประชาชนน้อยลง โดยอยู่บน



 
 

๗ 
 

หลักการของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลัก Good Governance ซึ่งหลักการนี้ได้ใช้ในการ
ขับเคลื่อนและการแก้ไข ปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ ด้วย  

๑.๒ สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ  
๑) การอนุมัติ อนุญาต ที่มีความล่าช้า และมีหลายขั้นตอนจะท าอย่างไรให้ประชาชนได้รับ

ทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อ ดังนั้น จึงต้องมีการจัดท าคู่มือประชาชนและให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่
ในการอนุมัติ อนุญาต ต้องระบุขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารที่จะยื่นมีเอกสารอะไรบ้าง มีค่าใช้จ่าย 
หรือค่าธรรมเนียม โดยต้องระบุรายละเอียดเหล่านี้ไว้ให้ชัดเจนในคู่มือประชาชน รวมถึงให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดท าเผยแพร่เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับ  
การขออนุญาต จะมีข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารค่าธรรมเนียม รวมถึง 
ปิดประกาศ ณ จุดบริการและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความโปร่งใส ชัดเจน (มาตรา ๗)  

๒) การตรวจสอบเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารให้ถูกต้อง
ครบถ้วน หากเอกสารไม่ครบต้องแจ้งให้ผู้ขอทราบทันทีและขอเอกสารเพ่ิมเติมได้เพียงครั้งเดียว กรณียื่น
เอกสารครบจะได้รับหลักฐานจากเจ้าหน้าที่เพ่ือยืนยันการรับค าขอ หากยื่นไม่ครบเจ้าหน้าที่จะบันทึกไว้
และก าหนดเวลาที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม ซึ่งจะไม่เป็นเหตุแห่งการประวิงเวลาในการขอเอกสารหลายครั้ง 
(มาตรา ๘)  

๓) การพิจารณาอนุญาต ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดในคู่มือฯ และ
แจ้งผลให้ทราบภายใน ๗ วัน หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดต้องแจ้งเหตุแห่งความล่าช้า
ทุก ๗ วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ (มาตรา ๑๐)  

๔) ช าระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุ เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็ว ด าเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง (มาตรา ๑๒) 

๕) ทบทวนกฎหมายให้ทันสมัย ลด ละ เลิก กฎหมายที่ไม่จ าเป็นทุก ๕ ปี ให้หน่วยงาน
ทบทวนกฎหมายเพ่ือยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตหรือเร็วกว่านั้นเมื่อ
จ าเป็น (มาตรา ๖)  

๖) ศูนย์รับค าขออนุญาต เป็นศูนย์รวมบริการแบบเบ็ดเสร็จที่สามารถรับค าขอ 
ค่าธรรมเนียม ให้ข้อมูล ค าแนะน าเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ 
ในการขออนุญาตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (มาตรา ๑๔ – ๑๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘ 
 

๑.๓ การขับเคลื่อนการอ านวยความสะดวกที่ผ่านมา 
๑) จัดท าและเผยแพร่คู่มือส าหรับประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์รวมคู่มือฯ ประชาชน

www.Info.go.th และปัจจุบันมีคู่มือกลาง จ านวน ๓,๙๙๗ คู่มือฯ 
๒) ปรับลดขั้นตอนระยะเวลาในคู่มือฯ ร้อยละ ๓๐ – ๕๐ ได้ลดขั้นตอนระยะเวลา  

๖๓ หน่วยงาน ๕๓๒ ใบอนุญาต เวลาลดลงเฉลี่ย ๔๑.๗๑%  
๓) การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล e-document ๕๐ หน่วยงาน 

๑๔๘ เอกสาร เช่น ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น 
๔) การแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการ e-Service ได้ทบทวน

กฎหมายรองรับ e-Service ๒๒ หน่วยงาน ๕๖ ใบอนุญาต 
๕) เสนอหลักการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ (มติ  ครม.  

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕) ๑๒ หลักการส าคัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย 
๒.๑ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนื่องจากหลายหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน 

พบว่าการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชน เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่ข้าราชการ แต่จะเป็น
ลูกจ้าง หรือบุคคลภายนอก (Outsource) ซึ่งหน่วยงานจะต้องอบรมบุคคลเหล่านี้ให้เข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการท างานตามคู่มือประชาชนของหน่วยงานนั้นตามที่ก าหนดไว้ และกรณีงานหลายชนิด 
ที่กระจายอ านาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้ท้องถิ่นด าเนินการ โดยต้องให้ความรู้ 
ความเข้าใจภายใต้กรอบของกฎหมายกลาง ซึ่งปัญหาต่าง ๆ  ก.พ.ร. ได้ลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นและ 
มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนเพ่ือให้หน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายได้  

๒.๒ ปัญหาจากตัวกฎหมาย  เนื่องจากพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ มุ่งเน้น 
ที่การอนุมัติ อนุญาต แต่แท้จริงแล้วหน้าที่ของภาครัฐในการดูแลประชาชนไม่ใช่มีเพียง การอนุมัติ 
อนุญาต แต่ประชาชนมีการติดต่อขอข้อมูล จึงต้องก าหนดขั้นตอนการให้บริการในการยื่นเอกสารด้วย 
ดังนั้น จึงได้มีการปรับปรุงหลักการในพระราชบญัญัติการอ านวยความสะดวกฯ ฉบับแก้ไขให้ครอบคลุม



 
 

๙ 
 

ไปถึงการให้บริการอื่น ๆ ของภาครัฐ และจะท าให้การติดต่อระหว่างประชาชนและภาครัฐในทุกเรื่อง  
ทุกบริการมีมาตรฐานมากขึ้น  

๒.๓ ปัจจุบันข้อก าหนดของกฎหมายในการอนุมัติ อนุญาต มีหลายขั้นตอน จึงต้อง 
มีการปรับกระบวนการท างาน (Reprocess) ให้ตอบโจทย์ประชาชนให้สะดวกขึ้น  

๒.๔ กรณีเรื่องใดต้องขออนุญาตจากผู้ขออนุญาตมากกว่า ๑ ราย เช่น การประกอบธุรกิจ
ค้าปลีก ธุรกิจสปา เป็นต้น ให้มีระบบการอนุญาตหลัก (Super Licence) โดยมีการรวมศูนย์อ านาจ 
ในการอนุญาตตามกฎหมายหลายฉบับ  

๓. การปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุง

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ และให้รับความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนด าเนินการ
ตามขั้นตอนกฎหมาย ระเบียบ และ 
มติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องต่อไป 
โดยมีการแก้ไข ๑๒ หลักการ ดังนี้   

๑) ขยายขอบเขตของกฎหมาย
ให้ครอบคลุมงานบริการ 

๒) การปรับเปลี่ยนการอนุญาต
เป็นจดแจ้ง และยกเลิกการพิจารณา
โดยคณะกรรมการ 

๓) ระบบอนุญาตหลัก (Super License)  
๔) ขยายขอบเขตให้ทุกใบอนุญาตสามารถช าระค่าธรรมเนียมแทนการต่ออายุได้ 
๕) การทดลองประกอบกิจการชั่วคราว 
๖) การยกเลิกใบอนุญาต 
๗) การอนุญาตโดยปริยาย 
๘) ด าเนินการกรณีใบอนุญาตช ารุดเสียหาย โดยไม่ต้องแจ้งความ 
๙) จัดให้มีแบบฟอร์มภาษาอังกฤษตามที่ร้องขอ 
๑๐) จัดให้มีช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วน (Fast track) 
๑๑) จัดตั้งศูนย์รับค าขอกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๒) ปรับปรุงพระราชบญัญตัิการอ านวยความสะดวกฯ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิารปฏบิตัิ

ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
                 
       
     

 



 
 

๑๐ 
 

“มุมมองของวุฒสิภาและคณะกรรมาธิการ 
ต่อพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ” 

 

 
 

พลเอก อกนิษฐ ์หมื่นสวัสดิ ์
ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา 

 
เรื่องการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นงานที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการ
แผ่นดิน วุฒิสภา พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ประกาศใช้ก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ประกาศใช้ 
แล้วได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ. ๒๕๖๐ มีแผน 
การปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติเกิดขึ้น โดยตามแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ มีการปฏิรูป
ประเทศที่ เป็นการเฉพาะในด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งมีประเด็นและกิจกรรม 
ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบริหารราชการแผ่นดินและการบริหาร
ราชการภาครัฐไปสู่ดิจิทัล อันเป็นงานที่เกี่ยวขอ้ง
กับการติดตามและเสนอแนะในการปฏิรูป
ประเทศที่อยู่ในหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ 
การบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ซึ่งได้ติดตาม
การด าเนินการมาโดยตลอดระยะเวลา ๔ ปี  
โดยท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับส านักงาน 
ก.พ.ร. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) 
และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนเป็นอย่างมาก โดยมีพ้ืนที่ครอบคลุม 
๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อ าเภอ ๗,๒๕๕ ต าบล และ 
๗๕,๐๓๒ หมู่บ้าน 

ในการติดตามการปฏิรูปด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารราชการจังหวัด ทางส านักงาน ก.พ.ร.  
ได้ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท าการศึกษา 
พบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ๑๑ ประเด็น โดยประเด็นหนึ่งที่ส าคัญ คือการให้แต่ละจังหวัดมีศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ โดยให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอท าหน้าที่ศูนย์บริการแบบเบด็เสรจ็ 
ซึ่งในปัจจุบัน ๘๗๘ อ าเภอ จะมีศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอท่ัวประเทศท าหน้าที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  



 
 

๑๑ 
 

ซึ่งค าว่าบริการแบบเบ็ดเสร็จ หมายถึง จังหวัดจะดึงหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ แต่ละหน่วยงานเข้ามา  
รวมศูนย์บริการแก่ประชาชน ณ จุดเดียวกันที่ศาลากลางจังหวัดหรืออ าเภอ ซึ่งได้จัดให้มีการมอบรางวัล
เลิศรัฐแก่หน่วยงานที่มีผลงานในการบริการประชาชนซึ่งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จจะเป็นรูปแบบ  
การบริการระบบดิจิทัลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซึ่งการขออนุญาตต่าง ๆ ประชาชนสามารถ
ติดต่อขอได้ที่จังหวัดและอ าเภอ โดยทางส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ได้พัฒนาระบบขึ้นมา  
๒ ระบบ คือ ๑. ระบบพอร์ทัลกลางเพ่ือประชาชน (Citizen Portal) ๒. ระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐ
เพ่ือภาคธุรกิจ (Biz Portal) ซึ่งต่อไปในอนาคตการขออนุญาตต่าง ๆ จะสามารถท าผ่านระบบ (Citizen 
Portal) ได้ในลักษณะเดียวกันกับแอปพลิเคชันของธนาคารที่สามารถท าธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือได้
ซึ่งจะเพ่ิมความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการที่ต้องการขอใบอนุญาต  
ต่าง ๆ เพ่ือท าธุรกิจสามารถขออนุญาตผ่านทางระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเ พ่ือภาคธุรกิจ  
(Biz Portal) ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ได้ท าระบบให้สามารถ
ขอใบอนุญาตผ่านระบบไดแ้ล้ว จ านวน ๒๕ ประเภท และ ๙๗ ใบอนุญาต ประชาชนสามารถกรอกขอ้มลู
ผ่านระบบได้เองโดยสะดวก โดยมี ๓ ขั้นตอน ๑) กรอกข้อมูล ๒) ช าระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ  
๓) ส่งใบอนุญาตให้ผู้ขอ เมื่อประชาชนสามารถติดต่อราชการผ่านระบบเช่นนี้ได้ ท า ให้เกิดประโยชน์  
คือ มีความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย  

ส าหรับการปฏิรูปประเทศได้ผลักดันให้แต่ละจังหวัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จขึ้นประจ าแต่ละ
จังหวัดและอ าเภอ ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ส านักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ๗ หน่วยงานได้มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการอ านวยความสะดวก
ประชาชนระดับพื้นที่  

ต่อมาเมื่อวันที่ 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
คณะกรรมาธิการการ
บริหารราชการแผ่นดิน 
วุฒิสภา เห็นว่าประชาชน
ยังคงมีความเดือดร้อน
และไม่สะดวกในการ
เดินทางมาติดต่อขอรับ
บริการที่ศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จที่จังหวดั 
จึงเห็นควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนอยู่แล้ว ร่วมท าหน้าที่ให้บริการ
แก่ประชาชนดังกล่าวด้วย คือ อยู่ใกล้ อบต. แห่งใดก็สามารถติดต่อขอรับบริการ ณ อบต.  แห่งนั้นได้ 
ทางคณะกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาร่วมหารือท าความเข้าใจถึงการมอบหมายภารกิจในการ
ให้บริการประชาชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทางส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถด าเนินการได้ โดยกระทรวงมหาดไทยได้วางแผนไว้ว่า วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ๗๖ จังหวัด เทศบาล ๒,๔๖๙ แห่ง อบต. ๕,๓๐๓ แห่ง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) จะท าหน้าที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 



 
 

๑๒ 
 

ให้ประชาชนสามารถมาใช้บริการได้ ซึ่งส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ได้จัดหลักสูตรอบรม 
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการให้บริการมาแล้ว ๒ ครั้ง ขณะนี้จึงอยู่ในระหว่างเตรียมการฝึกอบรมให้แก่
เจ้าหน้าที่ โดยในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ จะเปิดให้บริการเฉพาะบางพ้ืนที่ที่มีความพร้อมก่อน ซึ่งเรื่อง
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ ซึ่งต่อไปหากด าเนินการได้ส าเร็จ
ครบถ้วนก็จะเป็นประโยชน์ท าให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับการอ านวยความสะดวกเพิ่มยิ่งขึ้น 

การปฏิรูปกฎหมาย ภายหลังเมื่อมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตาม
มาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว ประเด็นส าคัญ
ที่น่าสนใจ คือ การลดอ านาจการใช้ดุลยพินิจ 
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเมื่อได้ตรวจสอบกฎหมายต่าง ๆ 
พบว่ากฎหมายบางฉบับเป็นกฎหมายที่ล้าหลัง
สมควรจะต้องยกเลิก ยกตัวอย่าง ด้านการท่องเที่ยว 

โรงแรมในประเทศส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๐-๘๐ ผิดกฎหมาย มีผู้ประกอบการโรงแรมได้รับความเดือดร้อน
เป็นจ านวนมาก ซึ่งปัจจุบันทางกระทรวงมหาดไทยได้แก้ไขปัญหาโดยการออกกฎกระทรวงมาแล้ว  
๓ ฉบับ สืบเนื่องมาจากการผลักดันจากการรับฟังความคิดเห็นปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ
โรงแรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่กระทรวงมหาดไทยเท่านั้น แต่ยังมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงสาธารณสุขด้วยที่เกี่ยวข้องในการแก้กฎกระทรวงของตนเอง ซึ่งเพียงแค่แก้ไขกฎกระทรวง
อย่างเดียวยังต้องใช้เวลาถึง ๒ ปี อย่างไรก็ตาม กฎหมายเก่าที่ล้าสมัยบางฉบับ แต่เป็นกรณี 
ท่ีผู้ประกอบการบางกลุ่มได้ประโยชน์ก็จะไม่มีการหยิบยกเป็นประเด็นขึ้นมา หากไม่มีการศึกษาเจาะจง 
ลงไปอย่างละเอียด เช่น พระราชบัญญัติชลประทานหลวง 
พ.ศ. ๒๔๘๕ ที่ก าหนดให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้
น้ าชลประทานได้อัตราลูกบาศก์เมตรละ ๕๐ สตางค์ 
เป็นราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน กรณีเช่นนี้ 
จะมีผู้ประกอบการรายใดต้องการแก้ไขหรือไม่  

การที่มุ่งเน้นเรื่องรัฐบาลดิจิทัลเนื่องจากท าให้
เกิดความคล่องตัวและประชาชนได้รับประโยชน์และ
ปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจากการติดตามแต่ละกระทรวง ทั้ง ๑๙ กระทรวงได้มีการใช้ระบบ  
e-document ในระดับกระทรวงท้ังหมดแล้ว ในอนาคตการติดต่อขอรับบริการจากราชการจะมารวมอยู่
ในระบบที่ทางส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ได้จัดท าและพัฒนาขึ้นทั้งหมด เพียงแต่อาจติดขัด
บางประการ เช่น ในบางพ้ืนที่เทคโนโลยียังไม่มีความพร้อมเชื่อมต่อกันยังไม่ได้ และบางหน่วยงาน  
ยังมีการห่วงอ านาจอยู่ ซึ่งเรื่องนี้อาจเชื่อมโยงกับเรื่องการกระจายอ านาจหรือไม่ ในเมื่อมีการให้อ านาจ
แก่ส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตได้เองโดยตรงดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าหากมีการพัฒนาระบบ  
อย่างต่อเนื่องจนถึงจุดที่สมบูรณ์แบบจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินและประชาชน
เป็นอย่างยิ่ง สุดท้ายจากการที่คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ได้เดินทางไปพบ
ส่วนราชการ ๖๐ กว่าจังหวัด และส่วนกลางทั้ง ๑๙ กระทรวง พบว่าสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ  



 
 

๑๓ 
 

คือ การปรับเปลี่ยนความคิดหรือทัศนคติ (Mindset) ของข้าราชการ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร และ
ประเด็นเรื่อง การขาดการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการสื่อสารไปยังประชาชนให้ได้รับรู้  
จึงขอฝากให้แต่ละหน่วยงานราชการให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวด้วย 
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 “มุมมองของภาคเอกชนและผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ 
จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ” 

 
 
 

นายกติติ ตั้งจิตรมณีศักดา  
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
 
ประเทศไทยมีใบอนุญาตต่าง ๆ อยู่ประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าประเภท ซึ่งมีผลจากการวิจัย

แสดงว่าประเทศที่เจริญแล้วจะมีใบอนุญาตต่าง ๆ ไม่เกิน ๕๐๐ ประเภท การมีใบอนุญาตเป็นจ านวนมาก
จะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณต่อภาคเอกชนและภาคประชาชน 
และเป็นช่องทางให้ข้าราชการที่ทุจริตน ามาใช้ เป็นช่องทางหาผลประโยชน์จากประชาชนได้ 
การที่พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ก าหนดให้หน่วยงานรัฐจัดท าคู่มือประชาชนเพ่ือให้ประชาชนทราบว่ากระบวนการขออนุญาต 
ในเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างไร ใช้เอกสารหลักฐานใดบ้าง หน่วยงานรัฐจะใช้เวลาพิจารณานานเพียงใด  
และหน่วยงานรัฐจะเรียกเอกสารหลักฐานจากผู้ขออนุญาตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น จึงเป็นการท าให้เกิด
ความโปร่งใส และท าให้ประชาชนได้ทราบว่าจะต้องใช้สิ่งใดบ้างในการขออนุญาตในเรื่องที่ตนต้องการ  
และเตรียมตัวให้พร้อม ซึ่งจะช่วยลดช่องทางการทุจริตของข้าราชการและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประกอบการของภาคเอกชนได้มากพอสมควร แต่หน่วยงานรัฐยังสามารถท าให้ดีขึ้นได้อีกโดยการท าให้
กระบวนการขออนุญาตเป็นไปได้เร็วยิ่งขึ้น เช่น การใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และยกเลิกใบอนุญาต  
ในเรื่องที่ไม่จ าเป็น เช่น อาจท าให้ลดใบอนุญาตจากประมาณ ๓,๐๐๐ ประเภท ให้เหลือเพียงประมาณ 
๑,๐๐๐ ประเภท เป็นต้น ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา ก.พ.ร. มีความพยายามด าเนินการให้หน่วยงานรัฐ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้ดีมาก แต่ไม่มีอ านาจที่จะสั่งลงโทษหน่วยงานรัฐที่ไม่ยอมปฏิบัติตาม  
ซึ่งในอดีตหน่วยงานรัฐจะมีคนเก่งเป็นจ านวนมากจึงมีทัศนคติไปในแนวทางที่จะเป็นผู้ชี้น าและควบคุม
กฎระเบียบ แต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก องค์กรภาครัฐมีขนาดใหญ่มากขึ้นและปรับตัวได้ช้า 
ซึ่งแม้แต่ภาคเอกชนเองก็อาจจะปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงต้อง
เปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองจากการเป็นผู้ชี้น าไปสู่การเป็นผู้สนับสนุนและผู้รับฟังว่าภาคเอกชน 
และภาคประชาชนต้องการอะไรบ้าง 

ตั้งแต่พระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกฯ บังคับใช้มาตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบันมีข้อมูลจาก
หลายส่ วนที่ พบว่ า มี ปัญหาและ
อุปสรรค เช่น ในหน่วยงานรัฐพบ
ปัญหาว่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ
ท างานเพราะมีกฎระเบียบของทาง
ราชการที่บังคับให้ต้องปฏิบัติตามอยู่ 
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การขาดแคลนบุคลากร เป็นต้น นอกจากนี้ การที่  ก.พ.ร. มีความพยายามที่จะรวมใบอนุญาต  
ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานเข้าด้วยกันให้เป็นใบอนุญาตใบเดียว (Super License)  
ก็เป็นการยากเพราะไม่มีกฎหมายให้อ านาจ ก.พ.ร. บังคับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตาม ดังนั้น จึงควร 
มีการออกกฎหมายมาบังคับโดยตรง ซึ่งได้ทราบว่า ก.พ.ร. ก าลังพยายามผลักดันให้มีร่างพระราชบัญญัติ
การยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัย ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่าการมีพระราชบัญญัติ 
การอ านวยความสะดวกฯ เป็นเสมือนยาแก้ปวดที่แก้ปญัหาให้ภาคเอกชนก็จรงิแต่เปน็เพียงการแกป้ญัหา
เฉพาะหน้าเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขเรื่องกฎหมายที่ล้าสมัยได้ทั้งหมด จึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือหรือ
กฎหมายอื่น ๆ เข้ามาช่วยเพ่ิมเติม ซึ่งตนเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติการยกระดับการบริหารงานภาครัฐ 
ให้ทันสมัยเป็นแนวคิดที่ดีมาก ยกตัวอย่างในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานในภาวะฉุกเฉิน เช่น 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 มีปัญหาด้านกฎหมาย 
ที่จะน ามาใช้กับสถานการณ์ดังกล่าว การสั่งจองซื้อยาหรือวัคซีนที่ใช้รักษาโรคมีกฎหมายบังคับว่าจะต้อง
เป็นยาหรือวัคซีนที่มีมาตรฐาน อย. รับรอง ดังนั้น การจะสั่งจองซื้อยาหรือวัคซีนที่อยู่ในระยะทดลอง 
แต่ยังไม่ได้รับการรับรองจากประเทศผู้ผลิตจึงไม่สามารถท าได้ และการประกาศภาวะฉุกเฉิน 
ทางสาธารณสุขก็ต้องใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมี
จุดประสงค์ที่ใช้กับเรื่องความมั่นคงมาใช้แทนเพราะไม่มีกฎหมายเฉพาะด้านส าหรับสถานการณ์เช่นนี้  

นอกจากนี้ กฎหมายบางฉบับยังมีการก าหนดให้ต้องท าการบางอย่าง หรือห้ามท าการบางอยา่ง
ที่เป็นเรื่องไม่จ าเป็นและไม่เกิดประโยชน์ซึ่งกลายเป็นการสร้างภาระในการเพ่ิมต้นทุนด้านการเงิน 
และด้านเวลาให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งต้นทุนดังกล่าวมีผลการวิจัยแสดงให้เหน็วา่
คิดเป็นร้อยละ ๑๐-๒๐ ของ GDP ของประเทศไทยในแต่ละปี ดังนั้น จึงควรน าแนวคิดเรื่อง Omnibus Law 
ของทางยุโรปมาใช้ เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ ๖ ฉบับ แต่การแก้ไข

กฎหมายทั้ง ๖ ฉบับจะต้องใช้เวลานาน
มากหากมีการเสนอกฎหมายเข้าสู่
รัฐสภาทีละฉบับ และการแก้ไขกฎหมาย
แต่ละฉบับเมื่อแก้ไขเสร็จทั้งหมดแล้ว
อาจจะมีเนื้อหาบางส่วนไปในทิศทาง 
ที่ไม่สอดคล้องกันหรือขัดแย้งกันได้อีก 
แต่การใช้แนวคิดเรื่อง Omnibus Law 
จะท าให้มีการเสนอกฎหมายเพียง 
ฉบับเดียว แต่ในเนื้อหาของกฎหมาย 
ที่เสนอนั้นจะก าหนดว่าให้มีการแก้ไข

เรื่องใดในกฎหมายเดิมฉบับใดบ้าง ซึ่งอินโดนีเซียได้มีการน ามาใช้แล้วในปี ๒๕๖๓ เพ่ือสร้างงานให้แก่
ประชาชน โดยมีการออกกฎหมายเพียงฉบับเดียวแต่มีการก าหนดในเนื้อหาให้มีการแก้ไขกฎหมาย 
ด้านต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม แรงงาน ภาษี ฯลฯ ซึ่งเมื่อมีกฎหมายหลักออกมาแล้วจึงมีการไปออก
กฎหมายล าดับรองเพ่ิมเติมเพ่ือให้รองรับกับมาตรการต่าง ๆ ต่อไป  ส าหรับในส่วนของประเทศไทยนั้น
เคยมีการตรากฎหมายลักษณะดังกล่าวอยู่ ๑ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบญัญัตฉิบับนี ้คือ ศาลรัฐธรรมนญูได้มคี าวนิิจฉยัว่าพระราชบัญญตัขิายตรงและตลาด
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แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส่วนของการสันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระท า
ความผิดของนิติบุคคล โดยไม่มีการพิสูจน์ให้ปรากฏว่ามีการกระท าหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับ  
การกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น เป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ ดังนั้น จึงมีการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นมาเพ่ือแก้ไข
กฎหมายอื่นที่มีลักษณะเดียวกันอีกจ านวน ๗๖ ฉบับ ดังนั้น จึงควรน าแนวคิดนี้ไปใช้กับการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายในด้านอื่น ๆ ด้วย 

ส าหรับการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ หากก าหนดให้มีบทลงโทษ
ข้าราชการที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนนั้น การเขียนไว้ชัดเจน 
ในกฎหมายก็อาจจะเกิดแรงต่อต้านได้ ซึ่งการใช้ระบบลงโทษด้วยวินัยข้าราชการก็น่าจะเป็นการเพียงพอ  
ในส่วนของประเทศไทยนั้นไม่ได้มีปัญหาที่ตัวกฎหมายแต่มีปัญหาที่การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด 
นอกจากนี้ การเพ่ิมโทษในกฎหมายก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไปเพราะอาจจะกลายเป็นการสร้างช่องทาง  
ให้ข้าราชการที่ไม่สุจริตน าไปใช้ในการเรียกรับสินบนได้ ดังนั้น จึงควรเน้นที่การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่
ให้เข้มงวดจริงจัง พยายามปรับทัศนคติในการท างานของข้าราชการ และพยายามท าให้เกิดการบูรณาการ
ในกฎหมายต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

รัฐบาลต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่าใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นมีวัตถุประสงค์ 
ในด้านใดบ้าง หากมีไว้เพ่ือควบคุมตรวจสอบในเรื่องที่ส าคัญก็ควรให้มีระบบการขออนุญาตต่อไป  
แต่หากใบอนุญาตบางประเภทมีไว้เพื่อเก็บภาษีเข้ารัฐเท่านั้น ก็ควรยกเลิกระบบการขออนุญาตเนื่องจาก
ท าให้เสียเวลาและเพิ่มต้นทุนของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่ควรก าหนดให้เมือ่ครบก าหนดที่ตอ้งช าระ
ภาษีก็ให้เอกชนไปจ่ายเงินให้แก่หน่วยงานรัฐและประกอบกิจการต่อไปได้ตามปกติ ซึ่งหากภาครัฐ  
เพ่ิมภาระให้แก่ภาคเอกชนมากเกินไปก็จะกระทบต่อต้นทุนการผลิต และจะส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทยกับประเทศอื่นตามไปด้วย 

ประเทศเกาหลีใต้ในอดีตก็มีสภาพเศรษฐกิจไม่ต่างจากประเทศไทยเท่าใดนัก แต่หลังจากเกิด
วิกฤติต้มย ากุ้งในปี ๒๕๔๐ แล้วก็ได้มีการปฏิรูปประเทศในหลายด้าน จนกระทั่งปัจจุบันมีการพัฒนา 
ไปไกลจนเศรษฐกิจเกือบจะน าหน้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว โดยมาตรการส าคัญอย่างหนึ่งของเกาหลีใต้  
คือมีการปฏิรูปกฎหมายโดยใช้วิธี Regulatory Guillotine คือ การยกเลิกกฎหมายจ านวนมาก 
ที่ไม่จ าเป็นให้เหลือเพียงกฎหมายที่จ าเป็นเท่านั้น ซึ่งส าหรับประเทศไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ บัญญัติให้การตรากฎหมายใหม่แต่ละฉบับจะต้องมีการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ (Regulatory Impact Assessment : RIA)  
ต่อประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น การปฏิรูปกฎหมายจึงถือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ของประเทศด้วย แต่ส าหรับกฎหมายเก่าที่มีความซ้ าซ้อนกันวิธีแก้ไขอาจมีหลายวิธี หากตั้งคณะท างาน
ขึ้นมาพิจารณากฎหมายทีละฉบับนั้นกว่าจะแก้ไขได้ทั้งหมดจะต้องใช้เวลานานมาก ดังนั้น วิธีหนึ่ง  
ที่องค์การเ พ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  (The Organization for Economic 
Cooperation and Development : OECD) เสนอไว้และน่าสนใจคือการตั้งคณะกรรมการพิเศษ 
คณะใหญ่ขึ้นมาคณะหนึ่งเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมาย 
ต่อจากนั้นจึงไปสอบถามหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบกฎหมายฉบับนั้นว่ามีความเห็นและข้อเสนอแนะ
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อย่างไร แต่ไม่ใช่การขอความเห็นชอบจากหน่วยงานรัฐเพ่ือแก้ไขกฎหมาย แล้วส่งข้อมูลให้คณะท างาน
วิเคราะห์ว่ากฎหมายใดควรยกเลิก โดย ๑) วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนั้น หากล้าสมัย 
ก็อาจยกเลิกไปทั้งฉบับ ๒) วิเคราะห์วิธีการในกฎหมาย คือ หากวัตถุประสงค์ของกฎหมายยังทันสมัย  
แต่วิธีการในกฎหมายล้าสมัยก็ปรับปรุงวิธีการให้มีความทันสมัยขึ้น ๓) วิเคราะห์ต้นทุนที่ต้องใช้กับ
ประโยชน์ที่ได้รับจากกฎหมายแต่ละฉบับว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ เมื่อท าการวิเคราะห์ทั้งหมด 
จนได้ข้อสรุปแล้วจึงเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิเศษเพ่ือทบทวนอีกครั้งก่อนน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเสนอต่อรัฐสภา และเมื่อเวลาผ่านไปหากคณะกรรมการพิเศษดังกล่าวท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็อาจจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานถาวรต่อไปได้ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ประเทศไทย  
ใช้วิธีการ Regulatory Guillotine ในการปฏิรูปกฎหมายและขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันผลักดัน 
ให้ประสบความส าเร็จเพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเสียโอกาสในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ 
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“มุมมองของภาคเอกชนและผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ 
จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ”  

 
 
 
 
 

นายสุรงค ์บูลกลุ 
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย 

 
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกฎหมายที่มองความต้องการของประชาชนเป็นตัวตั้งซึ่งต่างจากกฎหมายอื่นที่มักใช้
กฎหมายและระเบียบเป็นตัวตั้งซึ่งจะช่วยเปลี่ยนกระบวนการในการท างานของภาครัฐ โดยมี  
๒ หน่วยงานส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อน คือ ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
การมีกฎหมายฉบับนี้สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนมากขึ้น ท าให้ภาครัฐบริการประชาชนได้เร็วขึ้น
มีการยกเลิกการขอส าเนาเอกสาร ติดต่อราชการได้ง่าย สะดวกขึ้น ลดและยกเลิกค่าธรรมเนีย ม 
การขออนุญาตที่ไม่จ าเป็น ลดต้นทุนให้แก่ประชาชน มีระบบบริการ e-Services, Biz Portal ยื่นค าขอ
ได้ครบวงจรธุรกิจผ่านออนไลน์เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ระหว่างภาครัฐและเอกชน  

ส าหรับในส่วนของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีสมาชิกในทุกจังหวัด
ทั่วประเทศประมาณ ๑ แสนราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ร้อยละ ๙๙ ในมุมของภาคเอกชน 
ที่เป็นสมาชิกนั้นขอเพียงให้การท าธุรกิจง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น เพ่ิมความสามารถในแข่งขันได้ 
ก็มีความพึงพอใจแล้ว ซึ่งผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ในปี ๒๕๖๖ 
จาก ๖๔ เขตเศรษฐกิจทั่วโลก โดยสถาบัน International Institute for Management Development 

(IMD) ที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งจัดท า
ดัชนีชี้วัดในด้านการแข่งขันของ
ประเทศ ในส่วนของประเทศไทย 
มีการปรับอันดับดีขึ้น ๓ อันดับ
จากปี ๒๕๖๕ ที่อยู่ในอันดับ ๓๓ 
มาอยู่ที่อันดับ ๓๐ ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ข อ ง ภ า ค รั ฐ อั น เ ป็ น ผ ล จ า ก
พร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร อ า น ว ย 
ความสะดวกฯ ท าให้การแข่งขัน
ของไทยแข็งแกร่งขึ้น และในส่วน

ผลการจัดอันดับประสิทธิภาพของภาครัฐ จากปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ดีขึ้น ๗ อันดับ โดยด้านการคลัง
ภาครัฐดีขึ้น ๔ อันดับ ด้านกรอบการบริหารภาครัฐและด้านกฎหมายธุรกิจดีขึ้น ๗ อันดับ 
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อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่ใช่เพียงประเทศเดียวที่ต่างชาติต้องการมาลงทุน แต่ยังมีประเทศอื่น
ที่มีความได้เปรียบประเทศไทย เช่น สิงคโปร์ท่ีเป็นประเทศเล็กแต่มีการอ านวยความสะดวกต่อการลงทนุ 
อินโดนีเซียมีทรัพยากรมาก เวียดนามมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนและมีสัญญา
การค้าระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพมากกว่าไทย เป็นต้น และในอนาคตไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
มากขึ้นซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ไม่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ในขณะท่ีเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการยกเลิก
กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีความจ าเป็น (Regulatory Guillotine) ไทยจึงต้องพยายาม 
ลดกฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพมีความซ้ าซ้อนกัน หรือขัดกัน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุน 
ให้มากขึ้น ต้องใช้ IT และ AI เข้ามาช่วยให้มากขึ้น ซึ่งในมุมมองภาคเอกชนนั้น Regulatory Guillotine  
มีความส าคัญมาก การแก้ไขกฎหมายและระเบยีบต่าง ๆ เป็นกลไกส าคัญมากที่จะช่วยปลดล็อกกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรค โดยตั้งแต่มีพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา 
มีการด าเนินการในภาพรวม ครอบคลุม ๗๘๑ กระบวนงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ท าให้สามารถประหยัด
ต้นทุนภาคธุรกิจและประชาชนได้ไม่น้อยกว่า ๑ แสนล้านบาทต่อปีโดยรัฐไม่ต้องใช้งบประมาณลงทุน 
โดยมีหน่วยงานรัฐเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๒๕ มีการปรับปรุงการด าเนินการที่ชัดเจน เช่น การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง การก ากับดูแล 
โทรเวชกรรม (Telemedicine) และการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว มีการลดต้นทุนโดยยกเลิก 
การกรอกเอกสารการเข้าเมือง หรือที่เรียกว่าแบบ ตม.๖ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีหน่วยงานรัฐ 
หลายหน่วยงานที่ไม่สามารถเข้าร่วมการด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวก 
โดยในมุมมองของภาคเอกชนสามารถสรุปเหตุผลหลักได้ ๓ ประการ คือ ๑) ติดขัดด้วยกฎระเบียบ
ภายในของหน่วยงาน เช่น มีระเบียบก าหนดให้ใช้เอกสารฉบับจริงที่เป็นกระดาษ เป็นต้น ๒) ขาดแคลน
งบประมาณในการปรับปรุงระบบให้เป็น IT และ ๓) การปรับปรุงจะเป็นการลดทอนอ านาจ 
ของหน่วยงานในการอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานที่ไม่เห็นความส าคัญ 
ของการอ านวยความสะดวกให้ประชาชน หรืออาจมองว่าพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ  
เป็นอุปสรรคในการบริหารงานของหน่วยงาน ดังนั้น จึงควรมีการท าความเข้าใจและพัฒนาระบบ 
การด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย  



 
 

๒๐ 
 

ในขณะนี้ภาคเอกชนมีการจัดท าดัชนีชี้วัดการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่อ านวยความสะดวก
ให้แก่ภาคเอกชน โดยในปี ๒๕๖๕ ได้เริ่มมีการจัดท าโครงการมอบรางวัล “ส าเภา-นาวาทอง” เพ่ือเชิดชู
หน่วยงานภาครัฐที่มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ อ านวยความสะดวกต่อการด าเนินงานของ  
ภาคธุรกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศได้มากขึ้นอย่างชัดเจน  ซึ่งในวันที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๖๖ นี้  จะมีการ
มอบรางวัลให้แก่หน่วยงานรัฐ 
๔๐ หน่วยงาน โดยภาคเอกชน
ได้รับความร่วมมือจาก ก.พ.ร.  
ในการก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละปี
จะมีการปรับเปลี่ยนไปไม่ซ้ ากัน 
ซึ่งจะเป็นการสะท้อนถึงมุมมอง
จ ากภาค เ อกชนต่ อ ผลก าร
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ว่าหน่วยงานใดมีการบริหารงาน
ได้อย่างประสิทธิภาพ 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ ได้แก่ 

๑) ปัจจุบัน มีระบบบริการผ่านออนไลน์หรือดิจิทัล แต่ทางปฏิบัติบางกรณี ยังคงต้องแสดง
เอกสารตัวจริงแก่เจ้าหน้าที่ เช่น ใบสั่งงานมัคคุเทศก์ หรือ ใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น    

๒) ระยะเวลาการให้บริการไม่เป็นไปตามคู่มือประชาชน เช่น การขอขยายเขตไฟฟ้า 
ในกระบวนการขออนุญาตสร้างบ้านจัดสรร เป็นต้น   

๓) การอนุมัติอนุญาตบางกระบวนงานจะต้องด าเนินการโดยส่วนกลางเท่านั้น เช่น การตรวจ
รับรองผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์นม ต้องเป็น อย. ส่วนกลางเท่านัน้ที่ตรวจรับรองได้ เป็นต้น 

๔) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐยังไม่ทั่วถึง และ 
แนวปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งแตกต่างกัน 

๕) อุปสรรคในการใช้บริการ Platform ของภาครัฐ (เช่น Biz Portal) รวมทั้ง การเข้าถึงข้อมูล
ของประชาชนและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  

ข้อเสนอแนะ 

๑. ระดับนโยบาย  
- เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ ฉบับปรับปรุง ให้มีผลใช้บังคับ 

๒. ระดับบริหาร  
- ติดตามและขับเคลื่อนกระบวนงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติ

การอ านวยความสะดวกฯ โดยเฉพาะกระบวนงานที่ยังคั่งค้างและรอด าเนินการ  
- ปรับปรุงกระบวนงานภายใต้ Regulatory Guillotine ที่อยู่ระหว่างด าเนินการให้แล้วเสร็จ  
- สนับสนุนกระบวนการให้บริการศูนย์ OSS ในปัจจุบัน โดยเฉพาะศูนย์ OSS ณ จามจุรีสแควร์ 

และอมตะนคร จ.ชลบุรี ให้มีความสะดวกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นศูนย์ OSS ส าคัญที่ให้บริการ 



 
 

๒๑ 
 

ด้านกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายการลงทุน สอดรับกับหลักการของพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกฯ 

๓. ระดับปฏิบัติการ 
- บูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมและสะท้อนประสิทธิภาพ 

การอ านวยความสะดวกภาครัฐและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง   
- พัฒนาระบบ Biz Portal อย่างต่อเนื่อง และ จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้งาน 

หรือแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน 
- ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ต่อระบบบริการภาครัฐอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

๒๒ 
 

ประเด็นข้อสังเกตและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธุ์ ผู้ด าเนินรายการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเหน็
ต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. กระบวนการทบทวนการอนุญาต เช่น การสมัครเป็นสมาชิกผู้ส่งออกและน าเข้าในระดับ
มาตรฐาน Authorized Economic Operator (AEO) ซึ่งต้องสมัครกับกรมศุลกากรและก าหนดว่า 
ต้องมีการทบทวนสถานะโดยต้องแสดงเอกสารเพ่ือตรวจสอบว่า ยังอยู่ในฐานะผู้ส่งออกและผู้น าเข้า  
ท่ีมีมาตรฐาน AEO หรือไม่ แต่การส่งเอกสารไปให้ตรวจสอบใช้เวลานานมาก จึงควรมีการด าเนินการ  
พิจารณาใบอนุญาตให้รวดเร็วขึ้น  

๒. จากสถานการณ์เงินเฟ้อเมื่อปีที่ผ่านมาท าให้ผู้ประกอบการประเภทผู้ผลิตอาหารสัตว์ ขอขึ้น
ราคาอาหารสัตว์ต่อกรมการค้าภายในแต่ไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งการไม่ได้รับการอนุมัติดังกล่าวท าให้
ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนมาก เนื่องจากถูกควบคุมวัตถุดิบต้นทางจนกระทั่งราคาอาหารสัตว์  
โดยกรมการค้าภายในมีแนวคิดว่า  ต้องการให้ผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรโดยตรง  
ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และถ้าไม่ให้ความรว่มมืออาจมีบทลงโทษได้ จึงท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ
ขึ้นราคาสินค้าได้ ซึ่งอาจมองว่าเป็นเรื่องของผู้ประกอบการส่วนน้อย แต่อย่างน้อยผู้ประกอบการเหล่านี้
ควรได้รับความเป็นธรรม  

๓. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ และฉบับแก้ไขเป็นกฎหมายที่มีวิวัฒนาการที่ดี
ส าหรับประเทศไทย ในการมีบทลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกัน 
ในทางกลับกันในด้านผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ภาครัฐบังคับใช้ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎหมายมีโทษปรับ และการขอใบอนุญาตบางประเภทควรมีความยืดหยุ่น ซึ่งใบอนุญาต 
บางประเภทไม่ใช่ทางวิชาการแต่บางเรื่องเป็นทางวิชาการ เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการขอเอกสาร
เพียงครั้งเดียวน่าจะเพียงพอแล้ว โดยหน่วยงานภาครัฐอาจหารือร่วมกันกับผู้ประกอบการ 

๔. การอ านวยความสะดวกให้กับภาคประชาชนและเอกชน ในการขออนุญาตต่าง ๆ  
ไม่ใช่การก ากับดูแล โดยเปลี่ยนจาก Regulator เป็น Facilitator เช่น กรณีอาหารสัตว์เป็นสินค้าควบคมุ 
สมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ขอยื่นปรับราคาจ าหน่ายอาหารสัตว์จากเลขาธิการคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยสินค้าและบริการ (อธิบดีกรมการค้าภายใน) นอกจากไม่ได้รับอนุญาตแล้ว ยังมีข้อความแจ้งถึง
ความผิดว่าหากจ าหน่ายเกินราคาที่ก าหนด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ มาตรา ๒๖ 
วรรคสอง เช่นเดียวกับกรณีที่กรมการค้าภายในมีหนังสือขอความร่วมมื อให้สมาชิกสมาคมเข้าร่วม
โครงการเชื่อมโยงจ าหน่ายอาหารสัตว์โดยตรงให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยวสัตว์ และมีข้อความเพ่ิมเติมว่า  
หากมีการกระท าใด ๆ ที่จงใจท าให้สินค้าราคาสูงหรือต่ ากว่าสมควรจะเข้าข่ายกักตุน หรือไม่น า
สินค้าออกมาจ าหน่ายจะมีความผิดตามมาตรา ๒๙ จึงท าให้จากการขอความร่วมมือเป็นลักษณะบังคับ 
ซึ่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ ควรจะมีส่วนช่วยในเรื่องดังกล่าวด้วย   

๕. การขออนุญาตสร้างบ้าน ต่อเติม แก้ไข ดัดแปลง ปรับปรุง ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องขออนุญาต 
ควรท าได้เลย เพียงแต่แจ้งให้ทราบและให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) มาตรวจสอบภายหลัง กรณีดังกล่าว
จึงจะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างแท้จริง  



 
 

๒๓ 
 

๖. การขออนุญาตโฆษณา เช่น อาหารและยา  เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น มีปัญหา
ในทางปฏิบัติเกิดขึ้นเมื่อมีการสินค้าวางตลาดไปแล้ว แต่โฆษณา On Air ไม่ได้ท าให้ผู้บริโภคไม่ทราบว่า 
มีสินค้า เนื่องจากก าลังอยู่ระหว่างการต่ออายุการโฆษณา ดังนั้น น่าจะสามารถช าระค่าธรรมเนียมแทน
การต่ออายุใบอนุญาตได้เลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตาม

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ บางประการ ดังนี้   
๑. การต่ออายุใบอนุญาต หรือที่ผู้ประกอบการเรียกว่า การทบทวนการอนุญาตนั้น  

ในพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไขได้เสนอแนวทาง ไว้ ๒ แนวทาง ได้แก่  
๑) การช าระค่าธรรมเนียมแทนการต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งใบอนุญาตบางประเภท  

เมื่อช าระค่าธรรมเนียมแล้วถือว่าต่ออายุใบอนุญาตโดยปริยาย ผู้ประกอบการไม่ต้องยื่นใบอนุญาตใหม่ 
ขณะนี้มีหลายหน่วยงานด าเนินการได้แล้ว เช่น ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ใบอนุญาตกิจการประเภท
เชื้อเพลิง ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เป็นต้น ปัจจุบันมีประเภทใบอนุญาต 
ที่ท าได้แล้ว ๓๑ ใบอนุญาต และจะขยายผลเพ่ิมอีก ๑๕๔ ใบอนุญาต เช่น การขายเครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์น าเข้าสินค้าเกษตร เป็นต้น  

๒) การขยายอายุใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาต ๑ – ๓ ปี ปัจจุบันมีการขยายได้ในเบื้องต้น
ประมาณ ๑๙ ใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตประเภทขายปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ควบคุมและน าเข้าอาหารสัตว์ 
ซึ่งเหล่านี้เป็นมาตรการส าคัญในพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ และกรณีผู้ประกอบการ 
ต้องขอใบอนุญาตหลายฉบับ เช่น ธุรกิจสปา ขอใบอนุญาต ๑๓ ใบอนุญาต นั้นพระราชบัญญัติ 
การอ านวยความสะดวกฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไข ได้มีระบบอนุญาตหลัก ( Super License) เหลือเพียง  
๑ ใบอนุญาต จึงท าให้สามารถเปิดร้านสปาได้ เป็นต้น  



 
 

๒๔ 
 

๒. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไข ได้ปรับเปลี่ยนการอนญุาต
เป็นจดแจ้งและมีการจดแจ้งทาง Online ด้วย ปัจจุบันด าเนินการได้แล้ว ๑๑๑ งานบริการ เช่น  
การย้ายเข้า- ออกทะเบียนบ้าน การแก้ไขทางทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น  

๓. บทลงโทษเจ้าหน้าที่  เป็นที่ถกเถียงมากพอสมควรว่าควรมีบทลงโทษเพียงใด  
ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้แล้ว จึงไม่ได้
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ เนื่องจากมีกระบวนการทางวินัยอยู่แล้ว 
ถ้าข้าราชการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎหมายฉบับนี้ยังเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมด้านความโปร่งใส 
จึงต้องให้เวลาข้าราชการได้มีเวลาปรับตัวพอสมควรด้วย 
 

      
  

 

 

 

 

 

 
 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๕ 
 

 
ค ากล่าวปิดการสัมมนา 

 
 
 

 
 

นายศุภชัย  สมเจริญ 
รองประธานวุฒสิภา คนที่สอง 

ในฐานะประธานกรรมการวิชาการของวุฒิสภา 
             
 
กราบเรียน   ท่านประธานวุฒิสภา 
เรียน  ท่านสมาชิกวุฒิสภา ท่านกรรมาธิการ ท่านวิทยากร 
 ท่านผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน  
 และผู้มีเกียรติทุกท่าน 

การสัมมนา เรื่อง “พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ : อ านวยความสะดวกจริงหรือไม่ ตรงใจประชาชนหรือยัง?” ในวันนี้ ได้รับเกียรติ 
จากท่านวิทยากร ท่านสมาชิกวุฒิสภา ท่านกรรมาธิการ ท่านผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทน 
ภาคประชาชน และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมกันอภิปราย แลกเปลี ่ยนความรู ้ ประสบการณ์  
ระดมความคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหา อันจะน าไปสู่การแก้ไขกฎหมาย
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป 

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันพระปกเกล้า ขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  
วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติเข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้  

และขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่ได้มาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ ่ง รวมทั้ง
ขอขอบคุณท่านสมาชิกวุฒิสภา ท่านกรรมาธิการ ท ่านผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทน 
ภาคประชาชน และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
นอกจากนี้ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ และส านักวิชาการ 
ส าน ักงาน เลขาธ ิการว ุฒ ิสภาซึ ่ง เป ็น ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา  
ที่ได้ด าเนินการจัดโครงการสัมมนาในเรื่องทีม่ีความส าคัญเช่นนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดการสัมมนา ณ บัดนี้ 
 

สวัสดีครับ 
 

 



 
 

๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 





  

 

โครงการสัมมนา เร่ือง  

“พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘:  
อํานวยความสะดวกจริงหรือไม ตรงใจประชาชนหรือยงั?” 

 วันพฤหัสบดทีี่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๖  
หองสัมมนา B1-1 ช้ัน B1 อาคารรัฐสภา และรูปแบบออนไลน 

จัดโดย คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา 
รวมกบัสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

และสถาบันพระปกเกลา 

---------------------------------------------  
หลักการและเหตุผล 

ตามที่พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ มีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีกฎหมายกลางท่ีจะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการ
จัดตั้งศูนยบริการรวมเพ่ือรับคํารองและศูนยรับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพ่ือใหขอมูลท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ 
การขออนุญาตซึ่งจะเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ดวยความรวดเร็วและประหยัดคาใชจาย นั้น  

ภายหลังการบังคับใชกฎหมายผานไปเปนระยะเวลากวา ๕ ป สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะหนวยงานผูบังคับใชกฎหมายและหนวยงานผูรับผิดชอบการประเมินผล
สัมฤทธิ์ไดดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยพบประเด็นปญหา
สําคัญ เชน หนวยงานผูอนุญาตบางหนวยงานไมปฏิบัติตามขั้นตอน ระยะเวลา หรือเรียกเอกสารเกินกวา 
ที่กําหนดไวในคูมือประชาชน และขาดการกําหนดโทษของเจาหนาท่ีกรณีไมปฏิบัติตามคูมือประชาชน  
เปนตน ทั้งนี้ไดเสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะผูรักษาการตามกฎหมายรับทราบ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการใหปรับปรุงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ เมื่อวันที่ 
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และใหรับความเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะของหนวยงานไปพิจารณารวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของกอนดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตอไป  

คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา ซึ่งมีหนาท่ีในการสงเสริมและจัดใหมีการดําเนินกิจกรรม 
ทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติของวุฒิสภา ไดเล็งเห็นความสําคัญของการปรับปรุง
แกไขกฎหมายฉบับดังกลาว ผานกระบวนการการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียตามกฎหมาย หนวยงานและ
ประชาชนท่ีเกี่ยวของ จึงไดกําหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘: อํานวยความสะดวกจริงหรือไม ตรงใจประชาชนหรือยัง?”  
เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ และสนับสนุนขอมูลท่ีสําคัญใหแกสมาชิกวุฒิสภา ประกอบการพิจารณาควบคุม
การบริหารราชการแผนดินและกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประเทศชาติและประชาชนตอไป  



๒ 

 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ใหสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ องคกรและบุคคลอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ  

๒. เพ่ือใหสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ องคกรและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดรับทราบ
ประเด็นปญหาจากการบังคับใชพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. เพ่ือใหสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ องคกรและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และไดบทสรุป ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพิจารณาปรับปรุง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

รูปแบบการดําเนินงาน 
การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 

กลุมเปาหมาย  จํานวน ๒๐๐ คน ประกอบดวย 
๑. สมาชิกวุฒิสภา 
๒. ส่ือมวลชน 
๓. ผูมีสวนไดเสียตามกฎหมาย  

๑) ภาครัฐที่ตองปฏิบัตติามกฎหมาย ไดแก กระทรวง กรม หรือหนวยงานที่ตองออกใบอนุญาต 
๒) ภาคประชาชน ที่ตองขอรับใบอนุญาต 
๓) ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ ไดแก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หอการคาไทย 

สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคมธุรกิจและสมาคมการทองเท่ียว องคกรภาคประชาสังคม 
มูลนิธิ ชมรมผูประกอบการ สมาคมคุมครองผูบริโภค และสภาทนายความ 

๔. บุคลากรในวงงานรัฐสภา 
 

วันเวลา 
              วันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖  
 
สถานท่ี 
              หองสัมมนา B1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา และรูปแบบออนไลน  
 

ผูรับผดิชอบโครงการ  
คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา รวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) และสถาบันพระปกเกลา 
 



๓ 

 

งบประมาณ 
สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ บุคคลที่เกี่ยวของในวงงานสภา ผูมีสวนไดเสียตามกฎหมาย  

และประชาชนท่ัวไป มีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. ไดบทสรุป ความคิดเหน็และขอเสนอแนะในการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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ก าหนดการสัมมนา เรื่อง 
“พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘:  

อ านวยความสะดวกจริงหรือไม่ ตรงใจประชาชนหรือยัง?” 
 วันพฤหัสบดทีี่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๖  

ห้องสัมมนา B1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา และรูปแบบออนไลน์ 
จัดโดย คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา 

ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
และสถาบันพระปกเกล้า 

.....................................................................  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิดการสมัมนา 

- กล่าวรายงาน โดย 
นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 
 (ในฐานะประธานกรรมการวิชาการของวุฒิสภา) 
- กล่าวเปิดงาน โดย  
 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชยั ประธานวฒุสิภา 

๐๙.๑๕ – ๑๑.๑๕ น.     การอภิปราย “พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘: อ านวยความสะดวกจริงหรือไม่  
ตรงใจประชาชนหรือยัง?” 
โดย นางสาวออ้นฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. 

พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวสัดิ ์ 
ประธานคณะกรรมาธกิารการบรหิารราชการแผ่นดิน วฒุิสภา 
นายกติติ ตั้งจิตรมณีศักดา       
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
นายสุรงค์ บูลกลุ                       
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย 
ด าเนินรายการ โดย นางสุวรรณี สิรเิวชชะพันธ์ สมาชกิวุฒสิภา 

๑๑.๑๕ – ๑๒.๓๐ น.    เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. สรุปผลการสัมมนา 
๑๕.๐๐ น. ปิดการสัมมนา 

************************************** 
หมายเหต ุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 
เอกสารประกอบการสัมมนา 

 
เร่ือง “พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 : 

อ านวยความสะดวกจริงหรือไม่ ตรงใจประชาชนหรือยัง?” 
วันพฤหัสบดีท่ี 31 สิงหาคม 2566 

ห้องสัมมนา B1 -1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา 
 
 

ผู้สนใจสามารถเข้าไป Download ไฟล์เอกสารประกอบการสัมมนา ได้ท่ี ... 
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